

2. Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn lắng nghe và phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng của công nhân, viên chức; phòng ngừa và xử lý những biểu hiện lười dốt của dân chúng, không thực hiện nghiêm quy định của Pháp luật.

- Vận động công nhân, viên chức và người lao động thực hiện phong trào thi đua yêu nước, chấp hành và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai tốt năm văn hóa văn minh đô thị và triển khai chương trình “4 an” do Thành phố triển khai đó là: An ninh trật tự - An toàn giao thông - An toàn thực phẩm và An sinh xã hội nhằm mục đích góp phần tạo dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố an bình.

3. Tiếp tục công tác, kiên trì và nâng cao hoạt động của Ban Công tác thi công QCDC các xã đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay; xây dựng, công tác, kiên trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc, nhằm phát huy quyền giám sát các hoạt động tại đơn vị mình.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thực hiện QCDC các xã; những đơn vị chấp hành triển khai thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Ban chấp hành triển khai thực hiện QCDC các xã Sở GTVT tại Công văn số 169-CV/BCĐ ngày 11/8/2015, khuyến khích triển khai thực hiện kiên trì toàn BCĐ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực thực hiện QCDC các đơn vị, Ban chấp hành đơn vị phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực công tác cụ thể; Chỉ đạo thực hiện tốt QCDC trong phòng, chấp hành tham nhũng, lãng phí các quan, đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban chấp hành hướng dẫn và theo dõi kiến cho công nhân, viên chức và người lao động thực hiện đầy đủ các quy định và nghĩa vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đôn đốc biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt QCDC các xã trong toàn ngành.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tập thể, công dân, đồng thời qua đó tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật của Nhà nước

với nhân dân, công khai quy chế và lịch thi công dân; bố trí hòm thư góp ý tại đơn vị để địa phương thích hợp; thủ tướng xuyên suốt hòm thư góp ý, ghi biên bản khi mở hòm thư để nháp theo quy định; các đơn vị phải công khai địa chỉ email (thư điện tử) và website của đơn vị bằng các hình thức các nhau để công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân tham gia, phản ánh, góp ý đối với các lĩnh vực mà đơn vị mình quản lý; kịp thời có thông tin phản hồi nhằm đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu của tổ chức và cá nhân trong thời gian ngắn.

- Giữ quy tắc tiếp thu các đề nghị hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, CCVC và người lao động; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi thông tin và đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách và mục tiêu, chương trình công tác của đơn vị và trong toàn ngành.

5. Công tác thi công xây dựng phải các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (2016-2020). Quy tập tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác, các đề tài khoa học, các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm, đưa ra các giải pháp phải đầu hoàn thành kế hoạch đề xuất giao. Chú trọng tốt việc triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2017).

Huỳnh Ngọc Thuấn